

TM ไฟเขียว
ทุ่มงบลงทุน
166ล้าน

บอร์ดTMไฟเขียวทุ่มงบ166ล้าน

• ลงทุนโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

บอร์ด TM อนุมัติลงทุนโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้ป่วยสูงอายุ มูลค่ารวม 166.45 ล้านบาท เพื่อรองรับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุในไทย คาดขอใบอนุญาต-เริ่มก่อสร้างปี 63 หวังต่อยอดธุรกิจหลักและสร้างกระแสเงินสดให้เสถียรภาพมากขึ้น

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้ป่วยสูงอายุ มูลค่าการลงทุนรวม 166.45 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างรวม 116.45 ล้านบาท และเครื่องตกแต่ง ติดตั้งเครื่องใช้สำนักงานรวม 50 ล้านบาท

โดยบริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้ป่วยสูงอายุด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 125,000,000 บาท แบ่งเป็น ทุนสามัญ จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 80% หรือคิดเป็นเงินลงทุน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจำนวน 100 ล้านบาท มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจะกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเบื้องต้นบริษัทย่อยจะเริ่มดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การพัฒนา และเริ่มก่อสร้าง โครงการตั้งอยู่ซอยราษฎร์พัฒนา 2 แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (เป็นที่ดินที่บริษัทได้มาก่อนเข้าจด



สุนทรี จรรโลงบุตร

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ได้ภายในปี 2563

ส่วนการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย 2 อาคาร ได้แก่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก และสถานดูแลผู้ป่วยสูงอายุ แบ่งเป็น ห้องพักประจำรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว การให้

บริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุรายวัน ศูนย์กายภาพบำบัด และโรงเรียนสอนการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้สนใจจะประกอบวิชาชีพ

สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว เป็นการขยายธุรกิจของบริษัทที่ต่อยอดจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว การเพิ่มแหล่งรายได้และเพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหารายได้และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

ขณะเดียวกัน แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งต้องมีบุคคลช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้มีความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่มีบริการด้านการแพทย์ ทั้งในส่วนของ การตรวจสุขภาพและกายภาพบำบัด ประกอบกับบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาเป็นระยะเวลานาน มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็น การเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทในขนาดอีกด้วย ■